



คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

https://bit.ly/2IU4U6t



ฉบับที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษาเอกชน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศและการจัดการเรียนการสอน
ไปสู่คุณภาพของผู้เรียน ณ จังหวัดราชบุรี



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ก.มธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน นำโดยนายอาน กาจกระโทก ประธานคณะอนุกรรมการ นายณรงค์ อ่อนสอาด รองประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้

- **ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี**

โดยคณะอนุกรรมการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนางสาวดารัตน์ กาญจนภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทั้ง ๑๐ แห่ง ของจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรการเรียนการสอน และการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ผลการจัดการศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอน



ที่มีความโดดเด่น เช่น หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแปรรูป เช่น กลัวยตาก ตลอดจนจนสภาพปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งพบว่า มีปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจ คือ การขาดแคลนบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจในแต่ละด้าน งบประมาณที่ไม่ได้รับหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่สอดคล้องกับภาระงานและเป้าหมายในการดำเนินงานโดยเฉพาะงบลงทุน ซึ่งมีความจำเป็นต่อการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน. ให้มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง เช่น งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการไม่มีสถานที่ตั้งหน่วยงานเป็นของตนเอง

● **ณ โรงเรียนเจ็ยไ้ (โรงเรียนเอกชนการกุศล) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี**

โดยคณะอนุกรรมการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเจ็ยไ้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษา เอกชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไปสู่คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมด้วยวงจร PDCA การจัดการศึกษาที่เน้น Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่อความ



รูปแบบพหุระดับ ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผลการเรียนของผู้เรียนได้รับคะแนนดีขึ้นตามลำดับ ประสบผลสำเร็จ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในพื้นที่

ในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเจ็ยไ้ประสบปัญหาอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน กล่าวคือ โรงเรียนได้ก่อตั้งในรูปแบบโรงเรียนเอกชนเพื่อการกุศลจึงไม่สามารถจัดหารายได้จาก การประกอบกิจการโรงเรียนได้ งบประมาณส่วนใหญ่ของโรงเรียนมาจากการอุดหนุนของภาครัฐและการบริจาคจากกลุ่มสมาคมพ่อค้าในพื้นที่จังหวัด

เท่านั้นจึงทำให้มีงบประมาณจำนวนจำกัด ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับครูและบุคลากร การพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง โดยจากนั้น ผู้บริหารโรงเรียนเจ็ยไ้ ได้นำคณะเดินทางศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการจัดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน “Open House of Learning and Academic 2020” อาทิ การเขียน - ตัดกระดาษเป็นอักษรภาพจีน การเต้นประกอบเพลงจีนที่สื่อถึงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย การฝึกภาษาจีนผ่านคอมพิวเตอร์ และนิทรรศการกลุ่มงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม การร้องเพลง และมวยไทย เป็นต้น

